



Thông tin định kỳ

# HẠT ĐIỀU

PERIODIC INFORMATION ABOUT CASHEW INDUSTRY

“Talk about CASHEWS, think about VIETNAM”

\*LƯU HÀNH NỘI BỘ / INTERNAL CIRCULATION \* HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM / VINACAS\*

SỐ/No: 01

Tháng 01/2024



HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM  
Vietnam Cashew Association

The 13th Vinacas Golden Cashew  
Rendezvous 2024

**ĐỊNH HÌNH LẠI**

**CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỀU TOÀN CẦU**

**HỘI NGHỊ ĐIỀU QUỐC TẾ VIỆT NAM**

**LẦN THỨ 13 NĂM 2024**

# TIÊU ĐIỂM

Hội nghị Điều Quốc tế Việt Nam lần thứ 13:

## ĐỊNH HÌNH LẠI CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỀU TOÀN CẦU

Phiêu Nhiên

Tại buổi gặp gỡ báo chí để nói về Hội nghị Điều Quốc tế lần thứ 13 tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức vào cuối tháng 2/2024, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) - ông Phạm Văn Công cho biết, đây là dịp các bên cùng tìm giải pháp định hình lại chuỗi cung ứng điều toàn cầu năm 2024 và những năm tiếp theo.

### Vòng lẩn quẩn

Chuỗi cung ứng ngành hàng điều dù đã trở lại nhưng vẫn còn chệch choạc khi giá nhân điều thế giới giảm liên tiếp, nhanh hơn đà giảm giá điều thô do hậu quả của đại dịch COVID-19 và các biến động về địa - chính trị trên thế giới. Theo ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Sơn, từ năm 2018 đến cuối năm 2023, giá xuất khẩu nhân điều giảm từ 9USD/kg xuống còn 5,8USD/kg. Giá điều thô cũng giảm nhưng vẫn ở mức cao hơn giá thành nhân điều chế biến. Doanh nghiệp càng chế biến, xuất khẩu càng lỗ. Điều này do không ít doanh nghiệp mua lượng lớn điều thô từ đầu năm để chế biến với giá 1.100USD/tấn đến 1.200USD/tấn, nhưng khi xuất bán, giá điều nhân lại thấp hơn giá thành chế biến. Cùng lúc đó, giá điều thô còn 900USD/tấn. Có doanh nghiệp nhập điều thô

đã ký hợp đồng từ trước, chấp nhận “bỏ cọc” để cắt lỗ. Nhưng điều thô từ Châu Phi vẫn được vận chuyển đến cảng Việt Nam, buộc doanh nghiệp bên bán phải thuê kho ngoại quan để trữ hàng, chờ bán cho doanh nghiệp khác, làm chi phí tăng.

Với doanh nghiệp đã mua điều thô từ đầu vụ (giá cao), không thể không chế biến dù giá nhân điều bán ra thấp hơn giá thành, vì điều thô tồn kho để lâu chất lượng giảm. Khi đã chế biến nhân điều, buộc phải bán để trang trải chi phí, trả nợ ngân hàng khoản vay mua điều thô. Nhà nhập khẩu, chiêng rang không vội mua nếu không giảm giá. Cứ thế, đà giảm giá nhân điều tụt dần. Vòng lẩn quẩn đó tiếp tục trong mấy năm qua. Đến đầu năm 2024, nhiều nhà máy đã phải chấp nhận bán WW 320 với giá 2,3 USD/Lb.

### Nguy cơ “vỡ trận” chuỗi cung ứng

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu điều thô nhiều nhất, cũng là nước chế biến và xuất khẩu nhân điều lớn nhất. Có thời điểm chiếm

gần 80% lượng nhân điều xuất khẩu của thế giới và nhập khẩu gần 65% sản lượng điều thô của thế giới. Dù việc chế biến nhân điều



đã được các nước Châu Phi khuyến khích và đẩy mạnh, nhưng còn chiếm tỷ lệ khiêm tốn. Các nước Châu Phi, đặc biệt là Bờ Biển Ngà không chế giá sàn điều thô bán ra, Tanzania bán qua đấu thầu. Nước nào cũng áp thuế xuất khẩu cao và nhiều loại phí thay vì 0% như trước. Các nước còn “trải thảm đỏ” mời gọi nhà đầu tư nước ngoài đến xây dựng nhà máy chế biến với mong muốn nâng cao giá trị hạt điều, giảm dần lượng điều thô xuất khẩu; góp phần giải quyết việc làm và các vấn đề kinh tế xã hội khác. Tuy nhiên, nhiều nhà máy hoạt động hiệu quả chưa cao. Theo nhận định, không chỉ là chuyện đầu tư thiết bị, công nghệ chế biến mà còn là tay nghề người lao động và kinh nghiệm quản lý trong quá trình vận hành. Thực tế cho thấy, có không ít hơn 30% nhân điều sơ chế tại các nhà máy ở Châu Phi chưa đủ chuẩn xuất khẩu, nhất là lỗi còn sót vỏ lụa. Phần lớn số sản phẩm lỗi này đang được xuất khẩu cho Việt nam để “tái chế” lại, làm giảm chất lượng, uy tín của điều nhân Việt Nam.

## Thay đổi hay cùng phá sản?

Theo đại diện của Starlink Global Nigeria Limited, Việt Nam là trung tâm chuỗi cung ứng ngành điều toàn cầu, từ nhập khẩu nguyên liệu thô (khu vực Châu Phi, Campuchia, Indonesia) để chế biến và xuất khẩu nhân điều sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, các nước EU...

Trước đại dịch COVID-19, khi chuỗi cung ứng điều hoạt động trơn tru, các bên đều có lãi, nhà máy chế biến tại Việt Nam tăng nóng cả về số lượng và công suất chế biến với gần 1.500 nhà máy, cơ sở chế biến lớn, nhỏ. Diện tích vùng trồng điều ở Châu Phi và các nước khác cũng tăng nhanh, làm sản lượng tăng mạnh. Chỉ riêng Bờ Biển Ngà, nước có diện tích và sản lượng điều thô dẫn đầu thế giới, từ 680.000 tấn/năm, lên 800.000 tấn/năm, nay 1,25 triệu tấn/năm; Campuchia từ 200.000 tấn/năm, lên 650.000 tấn/năm.

Hậu quả của việc một số nước áp giá xuất khẩu tối thiểu và nhiều loại phí khi xuất khẩu điều thô là doanh nghiệp đã tìm cách xuất bán qua biên giới mới có thể giúp tiêu thụ phần nào điều thô tồn kho khi năng lực chế biến còn rất hạn chế; Đồng thời, góp phần đẩy giá điều thô ở mức cao.

Trong khi đó, không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ chế biến nhân điều của Việt Nam bị thua lỗ kéo dài dẫn đến khả năng ngưng hoạt động. Hệ lụy là sẽ làm đứt gãy chuỗi cung cầu điều thô và nhân điều toàn cầu. Nhà nhập khẩu không đủ hàng cung cấp cho nhà chiên rang, đóng gói; điều thô nguyên liệu từ các nước Châu Phi không thể tiêu thụ hết, do doanh nghiệp Việt Nam ngưng mua hoặc mua số lượng hạn chế. Điều này sẽ tác động rất lớn đến tâm lý người trồng điều, dẫn đến tình trạng không chăm sóc hoặc chặt bỏ cây điều.

Sản lượng điều thô sẽ còn tiếp tục tăng do diện tích trồng mới khá lớn ở các nước châu Phi và Campuchia những năm gần đây trưởng thành, cho thu hoạch (Campuchia đang nỗ lực để đạt sản lượng 1 triệu tấn điều thô trong vài năm tới)

Bài học từ cây công nghiệp khác cho thấy, tăng trưởng nóng dẫn đến sự mất cân đối cung cầu, khi xuất hiện thêm những bất ổn thì sự chênh vênh trong toàn chuỗi cung ứng càng rõ nét. Khó lường hết hậu quả khi trung tâm của chuỗi cung ứng ngành điều toàn cầu ở Việt Nam bị trục trặc.

VINACAS hy vọng, Hội nghị Điều Quốc tế lần thứ 13 là dịp để các bên cùng phân tích những được, mất. Nếu tiếp tục cách làm cũ (chỉ nghĩ đến lợi ích mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp) sẽ dẫn đến sự đổ vỡ cả chuỗi cung ứng điều toàn cầu. Do đó, đã đến lúc

điều chỉnh, định hình lại sự vận hành sao cho các bên trong chuỗi cùng hoạt động hiệu quả. Trong đó, việc điều chỉnh thế nào để phân bổ

hợp lý hơn Chuỗi Giá trị Điều toàn cầu để các bên cùng phát triển đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

**VINACAS**  
1996

**CASHEWS OF VIETNAM**

**HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM**  
Vietnam Cashew Association

**GUANG BINH - VIETNAM**  
The 13th Vinacas Golden Cashew Awards 2024

**BỘ CÔNG THƯƠNG**

**VETRADE**

## HỘI NGHỊ ĐIỀU QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 13 NĂM 2024

*(Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại);  
Giao lưu với những doanh nghiệp XNK điều  
hàng dầu Việt Nam và Thế giới.*

**“Nói thì HẠT ĐIỀU, nghe đến VIỆT NAM”**

**QUẢNG BÌNH - VIỆT NAM**  
Từ ngày 26 đến 28 tháng 02 năm 2024

<http://events.vinacas.com.vn>

**GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG  
 CỦA HỘI ĐỒNG THÔNG TIN VINACAS**

**I. THỊ TRƯỜNG ĐIỀU THÔ**

Điều thô các loại đang chào bán ở mức giá sau (C&F HCMC):

Xuất xứ Origin	Thu hồi/ Outturn (Lb)	Số hạt Nut count	Giá/ Price (USD/mt)
IVC	48	200	1000 - 1050
Ghana	50	200	1050 - 1100
Mozambique	48	200	1050 - 1100

Hiện nay, giá điều thô chào trên thị trường có nhiều mức giá khác nhau tùy chất lượng, tính uy tín của nhà cung cấp và người

mua, áp lực bán hàng... còn giá được “chốt” ở mức nào thì tùy kết quả đàm phán của các bên.

**II. THỊ TRƯỜNG ĐIỀU NHÂN**

Giá chào hàng ghi nhận được như sau (FOB HCM):

Loại Nhà máy Type of Factory	W180 (USD/Lb)	W210 (USD/Lb)	W240 (USD/Lb)	W320 (USD/Lb)	W450 (USD/Lb)	WS (USD/Lb)	LP (USD/Lb)	SP (USD/Lb)
BRC & Smeta	3,70 - 3,80	3,15-3,20	2,75 - 2,80	2,40 - 2,45	2,25 - 2,30	1,55-1,60	1,25-1,30	1.05 - 1.10
BRC	3,55 -3,65	3,05 - 3,15	2,70 - 2,75	2,35 - 2,40	2,20 - 2,25	1,50-1,55	1,20-1,25	1.00 - 1.05
HACCP	3,45-3,55	3,00 - 3,05	2,65 - 2,70	2,30 - 2,45	2,15 - 2,20	1,45-1,50	1,15-1,20	0.90 - 1.00

Mức giá của các nhà máy có chứng nhận BRC và SMETA là bán cho các thị trường cao cấp như Nhật, Trung Quốc, Ả Rập....

**III. GHI NHẬN, KHUYẾN CÁO**

**3.1. Thị trường điều thô**

Thị trường vẫn ổn định. Các nhà máy nhỏ và vừa hiện không còn nhiều lượng hàng tồn kho nên nhu cầu mua điều thô vẫn tốt. Tuy nhiên, lượng chào hàng ra thị trường

hiện tại không có nhiều do các nhà thương mại điều thô đã bán ra vào tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2024



## 3.2 Thị trường điều nhân

Thị trường vẫn chưa thật sự sôi động. Hiện nhiều người mua vẫn còn đủ lượng hàng tồn kho. Mặt khác, do cước tàu đang tăng cao nên họ vẫn đang quan sát thị trường với hy vọng cước tàu sẽ giảm xuống và họ có thể mua được nhiều hơn. Giá đề nghị cho W320 khoảng 2,30-2,35 USD/Lb từ nhà máy nhỏ-trung bình, và 2,40-2,45 USD/Lb từ nhà máy BRC&SMETA. Hiện có một vài nhu cầu mua cho tới tháng 12/2024 và người mua trả mức giá khoảng 2,40-2,42 USD/Lb cho nhà máy BRC&SMETA. Có một vài thương vụ được chốt ở mức giá này.

Nhu cầu cho loại hàng W240 cho giao gần đang tốt; tuy nhiên số lượng W240 không còn nhiều do trước đó các nhà sản xuất đã lọc các loại hạt to để bán đi Trung Quốc dưới dạng hạt điều vỏ lụa rang muối. Giá đề nghị

### 3.2. Nhận định, khuyến cáo

Do năm 2023 là năm nhuận nên vụ mùa điều của Cambuchia và Việt Nam được dự đoán sẽ đến sớm, vào sau Tết nguyên đán, và sẽ đạt đỉnh vụ vào tháng 3/2024.

Châu Phi cũng đang bắt đầu vào vụ mới ở Ghana, Nigeria (vùng Ogbomosho). Có một vài thương vụ đã được chốt trong tháng 01. Dự đoán một số lượng nhỏ điều thô vụ mới của châu Phi sẽ cập cảng vào cuối tháng 3.

Theo thông tin từ các nước châu Phi, có vẻ như, những tác động xấu của El Nino được dự báo với sản xuất điều thế giới vẫn chưa xảy ra. Cho đến nay, tình hình vụ điều 2023-2024 diễn ra bình thường ở hầu hết các nước.

Một số doanh nhân nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Điều Việt Nam khuyến cáo: Nếu mua điều thô có thu hồi 48 Lbs/80 kg và 200 hạt với giá 1000 USD sẽ rất rủi ro cho sản xuất, kinh doanh trong năm 2024.

Hiện tại, hầu hết các tuyến vận chuyển đi qua kênh đào Suez sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và do đó một vài con tàu đã phải chuyển hướng với thời gian vận chuyển lâu

cho W240 hiện tại khoảng 2,70 – 2,75 USD/Lb cho giao gần.

Nhu cầu cho các loại hàng W180, W210 vẫn còn nhưng giá của các loại hàng này đã giảm bớt do lượng hàng tồn kho của các nhà máy lớn đang còn nhiều và vụ mới của Campuchia đang tới. Hơn nữa, Trung Quốc đang mua loại vỏ lụa rang muối size to ít lại.

Lượng hàng W320 từ các nhà máy vừa và nhỏ cho giao gần không còn nhiều, có một vài người mua ở Mỹ đã mua một số W320 ở mức giá 2,30-2,33 USD/Lb.

Nhu cầu cho các loại hàng bề WS, LP vẫn chưa có nhiều nên giá các loại hàng này vẫn đang ở mức thấp. Có một vài nhu cầu WS cho giao xa ở mức giá 1,50-1,55 USD/Lb từ các nhà máy trung bình đến nhà máy lớn.

hơn để tránh rủi ro. Cước tàu từ tháng 1 trở đi đã tăng lên gấp nhiều lần bởi sự việc này. Hiện nay các nhà máy gặp khó khăn trong việc lấy booking do ít tàu và tàu không còn chỗ.

Năm nay là một năm thật sự khó khăn đối với ngành điều Việt Nam, khó khăn hơn cả năm 2024. Nếu Việt Nam không ngưng nhập nhân điều sót vỏ lụa từ châu Phi thì nhiều nhà máy Việt Nam sẽ không thể cạnh tranh được với các nhà sản xuất châu Phi. Bởi lẽ, sau khi chế biến, các nhà máy ở châu Phi chọn những hạt tốt bán cho Âu, Mỹ và các nước còn hạt xấu hoặc sót vỏ lụa, không xử lý được thì bán cho Việt Nam để bóc nốt vỏ lụa và bán. Điều này khiến chất lượng điều nhân châu Phi rất tốt, từng bước giành được uy tín và lòng tin của khách hàng và dần dần thị trường của các nhà máy Việt Nam

Hiện tại, có một vài nhà máy lớn đang cân nhắc về việc thay đổi kinh doanh sang hướng khác hoặc tạm ngưng sản xuất điều nếu tình hình không được cải thiện bởi vì họ không thể bỏ quá nhiều tiền ra đầu tư về điều

mà không thu được lợi nhuận và rủi ro thì cao.

Theo một số chuyên gia: Thị trường Mỹ của điều nhân các nước tăng chậm trong năm 2023; với Việt Nam, lượng xuất khẩu điều nhân vào Mỹ tăng hơn cùng kỳ 2022 vào tháng 6 – tháng 8 nhưng toàn năm vẫn giảm 1,66 %. Ngoài những lý do chung của kinh tế, chính trị, xã hội thì nguyên nhân có thể do sự cạnh tranh của các loại hạt khác, chất lượng nhân điều giảm. Tuy nhiên, lượng hạt điều chế biến sâu hơn, chủ yếu là rang, nhập

khẩu vào Mỹ tăng mạnh. Việt Nam là nhà nhập khẩu chính với 84% thị phần. Đây là hướng phát triển tốt cho ngành Điều Việt Nam.

Lãi suất của Mỹ vẫn cao (Có dự báo sẽ giảm trong năm 2024). Với lãi suất hiện tại thì các công ty Mỹ sẽ không tăng tồn kho. Điều này sẽ tạo nên áp lực trong bán nhân điều cho các Nhà Chế biến Việt Nam. Vì thế, giá điều nhân khó có thể tăng đột biến trong 6 tháng đầu năm 2024.

## THÔNG TIN TỪ BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI



### I. THỊ TRƯỜNG ĐIỀU THÔ QUỐC TẾ

#### Nigeria

Vụ điều mới đã bắt đầu và sẽ đạt đỉnh điểm vào giữa tháng 2/2024. Thời tiết thuận lợi nên dự kiến sẽ cho sản lượng và chất lượng tốt. Sản lượng của năm 2024 dự kiến đạt 300.000 - 350.000 tấn (năm 2023 là 240.000 tấn).

#### Ghana

Ghi nhận ban đầu về vụ điều mới cho thấy: Chất lượng điều thô hiện có không tốt: Thu hồi chỉ đạt 48 đến 50 LBS và độ ẩm cao.

#### Benin

Vụ thu hoạch sắp chính thức bắt đầu. Dự báo thu hoạch là khá tốt. Năm nay, Chính phủ Benin đã quyết định cấm xuất khẩu điều thô để phát triển chế biến trong nước. Tuy nhiên, một số người dự đoán rằng quyết định này sẽ được dỡ bỏ hoặc hoãn lại cho đến năm 2026 do các cơ sở chế biến chưa đủ khả năng tiêu thụ hết lượng điều thô sản xuất được

### II. THỊ TRƯỜNG ĐIỀU NHÂN QUỐC TẾ

Năm 2023, châu Phi triển khai nhiều dự án xây dựng các nhà máy chế biến mới. Những dự án của Bờ Biển Ngà có tổng công suất được công bố là trên 200.000 tấn điều thô/năm nhưng chưa chính thức xây dựng. Benin cũng công bố 1 số dự án mới. Hai nhà máy chế biến mới đã đi vào hoạt động ở Tanzania.

Cơ quan chức năng của Bờ Biển Ngà cho biết: Công suất chế biến của các nhà máy hiện có khoảng 250.000 tấn/năm. Tuy nhiên, theo 1 số chuyên gia thì trong thực tế, các nhà máy hoạt động chỉ đạt 55-60 % công suất. Hoạt động dưới một nửa công suất là tình trạng chung ở các nước châu Phi khác. Nhà máy ở hầu hết các nước chỉ đạt 30 – 55%

công suất. Hầu hết các nhà máy xây dựng trước năm 2015 đã không còn hoạt động. Một số nhà máy được xây dựng gần đây đã đóng

cửa, trong đó có những nhà máy từng được coi là "những kẻ thay đổi cuộc chơi" khi mới khai trương.

## HOẠT ĐỘNG CỦA VINACAS

### PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC VINACAS

### THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA NGÀNH NN VÀ PTNT

Chiều 3/1, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT), Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội tới các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam Bạch Khánh Nhựt tham dự tại điểm cầu Tp Hồ Chí Minh.





Theo Báo cáo của Bộ NN&PTNT, Năm 2023, ngành Nông nghiệp thực hiện kế hoạch trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen... Tuy nhiên, với sự thống nhất từ nhận thức đến hành động và việc tổ chức thực hiện chuyển đổi mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang hợp tác, phát triển đa ngành; thúc đẩy tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông lâm thủy sản (NLTS); chuyển từ chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi ngành hàng theo đúng định hướng tại Nghị quyết “Tam nông” và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; nỗ lực vươn lên với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Vì vậy, toàn Ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2023, Bộ NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công tác xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa, phát triển thị trường để giải quyết kịp thời các vướng mắc thúc đẩy xuất khẩu NLTS. Bên cạnh đó, phối hợp với Đại sứ quán, Tham tán Thương mại, Tham tán Nông nghiệp Việt Nam tại các nước xây dựng các kênh trao đổi, cung cấp thông tin thị trường xuất khẩu, tăng cường xúc tiến, quảng bá đối với các sản phẩm đã được mở cửa, xuất khẩu chính ngạch gắn liền với các hoạt động ngoại giao của Chính phủ và của Bộ vào các thị trường lớn (Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nga, Braxin) và khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng (Nhật Bản - Hàn Quốc, Asean, Úc - New Zealand, Trung Đông, Châu phi...).



Nhờ đó, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc để gia tăng xuất khẩu NLTS trong điều kiện khó khăn về đơn hàng mở mới và rào cản thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, đạt 53,01 tỷ USD, giảm 1,2% so với năm 2022, xuất siêu đạt mức kỷ lục 12,07 tỷ USD, tăng 43,7%.

Cụ thể, tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng 5,05% của nền kinh tế (trong đó: Nông nghiệp tăng 3,88%; thủy sản tăng 3,71%, lâm nghiệp tăng 3,74%). Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS duy trì mức cao, trên 53 tỷ USD; thặng dư thương mại cao nhất từ trước tới nay 12,07 tỷ USD,

tăng 43,7%. Trong đó một số mặt hàng tăng cao kỷ lục như: Rau quả 5,69 tỷ USD, tăng 69,2%; gạo 4,78 tỷ USD, tăng 38,4%, Gạo ST25 lần thứ 2 đạt giải quán quân, ngon nhất thế giới; điều 3,63 tỷ USD tăng 17,6%. Việt Nam đã sản xuất và xuất khẩu vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả lợn Châu phi.

Năm 2024 tiếp tục được dự báo là có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức có thể nhiều hơn; ngành nông nghiệp phải đối mặt với khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, nhưng Thủ tướng tin tưởng với truyền thống đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao ở Trung ương cũng như ở địa phương, với kinh nghiệm và thành quả của năm 2023, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và người dân, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát triển hơn, nhanh hơn, bền vững hơn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đạt kết quả năm 2024 cao hơn năm 2023./.





Since 1990



**TÀI TRỢ QUẢNG CÁO**

**Mr Trương**

**0917 888 148**



Hotline:

Ô. Phạm Văn Công - Chủ tịch VINACAS  
0936.230.305

Ô. Trần Hữu Hậu - TT HD Thông tin  
0903.904.021



[info@vinacasvn.org](mailto:info@vinacasvn.org)  
[admin@vinacasvn.org](mailto:admin@vinacasvn.org)



135 Pasteur, P. Võ Thị Sáu,  
Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Hội viên và Doanh nghiệp ngành điều,

Từ tháng 3/2021, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Hiệp hội Điều Việt Nam, Thông tin định kỳ "Hạt Điều" của VINACAS đổi mới về hình thức và nội dung nhằm cung cấp đến quý Hội viên, Doanh nghiệp trong ngành những thông tin thị trường trong và ngoài nước, những khuyến cáo kịp thời, chuẩn xác. Các doanh nghiệp tổng hợp thêm các nguồn thông tin khác và căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để đưa ra các quyết định trong sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất.

Để có được nhiều thông tin thị trường đáng tin cậy cung cấp cho Hội viên, doanh nghiệp sẽ cần không ít chi phí, trong khi ngân sách của VINACAS còn hạn hẹp; Ban biên tập Thông tin định kỳ "Hạt Điều" rất mong muốn nhận được nhiều thông tin góp ý xây dựng và tham gia tài trợ, vừa giới thiệu sản phẩm và thể mạnh hoạt động của đơn vị mình trên các Bản Thông tin vừa góp phần nâng cao chất lượng Thông tin để ngày một đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp trong ngành.

Rất hân hạnh được hợp tác và đồng hành cùng Quý Hội viên và các doanh nghiệp. Trân trọng cảm ơn!

**Mọi chi tiết xin liên hệ:**

1. Về Nội dung: Ông Trần Hữu Hậu - Phó Tổng thư ký VINACAS. ĐT/Whatsapp/Zalo: 0903 904 021;
2. Tài trợ, Giới thiệu doanh nghiệp: Ông Nguyễn Đình Trường - Phó CVP VINACAS: ĐT/Whatsapp: 0917 888 148.

*"Talk about cashew, think about Vietnam"*